



## วิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง การทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  
รหัสวิชา 2000-1401 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.2  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

จัดทำโดย

นางปิ่นเสถียร อร่ามแก้ววงษ์

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

## รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

### เรื่อง

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.1  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ ช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

### โดย

นางสาว สุรีย์ ตันกลีกิจ

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

### บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องงานวิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ ช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

ชื่อผู้ทำวิจัย นางสาว สุรีย์ ตันกลีกิจ

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช. 1 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ ช่างยนต์ โดยผู้วิจัยได้สร้างชุดฝึกการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษจำนวน 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบฝึกการอ่านออกเสียงสระเดี่ยว ชุดที่ 2 แบบฝึกการอ่านออกเสียงสระผสม และชุดที่ 3 แบบฝึกการอ่านข้อความ ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอ่านแบบทดสอบก่อนฝึก หลังจากนั้นจึงดำเนินการฝึกทักษะการอ่านของนักเรียนด้วยแบบฝึกชุดที่ 1 – 3 ก่อนเรียน ครั้งละประมาณ 15 นาที และมอบหมายให้นักเรียนฝึกอ่านเป็นการบ้าน แล้วจึงให้นักเรียนอ่านแบบฝึกชุดที่กำหนด ผลปรากฏว่าทักษะการอ่านของนักเรียนได้รับการพัฒนาในระดับน่าพอใจ นักเรียนมีทักษะการอ่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 82.35

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

ชื่อผู้วิจัย นางสาว สุรีย์ ตันกลีกิจ

สถานที่ทำงาน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

บทคัดย่อการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ

ปวช. 1 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และช่างยนต์ โดยผู้วิจัยได้สร้างชุดฝึกการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษจำนวน

3 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบฝึกการอ่านออกเสียงสระเดี่ยว ชุดที่ 2 แบบฝึกการอ่านออกเสียงสระผสม และชุด

ที่ 3 แบบฝึกการอ่านข้อความ ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอ่านแบบทดสอบก่อนฝึก หลังจากนั้นจึง

ดำเนินการฝึกทักษะการอ่านของนักเรียนด้วยแบบฝึกชุดที่ 1-3 ก่อนเรียน ครั้งละประมาณ 15 นาที

และมอบหมายให้นักเรียนฝึกอ่านเป็นการบ้าน แล้วจึงให้นักเรียนอ่านแบบฝึกชุดที่กำหนด

ผลปรากฏว่าทักษะการอ่านของนักเรียนได้รับการพัฒนาในระดับน่าพอใจ นักเรียนมีทักษะการอ่านเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 82.35

งานวิจัย	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ การปฏิบัติตามระเบียบและการดูแลรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้วิจัย	นางสาวสาวิตรี ยิ้มอยู่

### บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นปวช. 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยผู้วิจัยได้จัดทำแบบประเมินเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ อุปกรณ์ การปฏิบัติตามระเบียบและการดูแลรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยให้นึกถึงบิดามารดาว่าท่านต้องการสิ่งใดจากเรา ทรัพย์สินทุกชิ้นในห้องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ทุกอย่างมาจากเงินของผู้ปกครองของนักเรียน ให้นักเรียนได้รู้จักรักษาทรัพย์สินสมบัติทุกชิ้นในห้องคอมพิวเตอร์ให้เหมือนกับว่าเป็นสมบัติของตนเอง พร้อมกับทำความสะอาดเพื่อให้ห้องเรียนน่าอยู่และน่าเรียน

ผลการประเมินพบว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ อุปกรณ์ การปฏิบัติตามระเบียบ และการดูแลรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นปวช. 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปรากฏว่า นักเรียนชั้นชั้นปวช. 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีความรับผิดชอบการใช้ อุปกรณ์ การปฏิบัติตามระเบียบ และการดูแลรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ทุก คำนับขึ้นตามลำดับและรู้จักรักษาสมบัติของส่วนรวมมากขึ้น